

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG KÈM NƯỚNG BKC6575B

Bước 1: Bấm nút nguồn để bật lò nướng. Giữ tay trong 3 giây để tắt lò.

Bước 2: Bấm vào chức năng nấu ăn và chọn chế độ nấu phù hợp với thực phẩm

Gợi ý chọn chế độ nấu nướng:

1000w Làm nóng nhanh thức uống, nước và các món ăn chứa lượng lớn dung dịch.

Chức năng vi sóng. Từ 100 – 400W giúp rã đông nhanh thực phẩm, từ 500 – 900W giúp làm nóng thực phẩm.

Chức năng rã đông thực phẩm đông lạnh

VI SÓNG + QUẠT

Chức năng này kết hợp nấu vi sóng với quạt giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Giúp các món ăn nóng nhanh, chín kỹ, vàng đều hơn so với chế độ vi sóng thông thường. Các mức công suất vi sóng như sau: 100W – 200W – 300W. Nhiệt độ nấu có thể điều chỉnh từ 50°C đến 200°C. Thời gian nấu có thể xác định khoảng từ 0 đến 60 phút

NƯỚNG CÔNG SUẤT CAO


Là chức năng kết hợp, cho phép sử dụng chức năng nướng và vi sóng đồng thời, giúp nấu nướng rất nhanh. Chức năng sử dụng chế độ nướng mức 4 với 1 trong những mức công suất vi sóng có sẵn (từ 100W – 700W). Phù hợp nướng các món thịt tảng lớn, đây giúp rút ngắn thời gian so với lò nướng. Với mức 4 có thể để thời gian 7-10 phút

NƯỚNG CÔNG SUẤT VỪA

Là chức năng kết hợp, cho phép sử dụng chức năng nướng và vi sóng đồng thời, giúp nấu nướng rất nhanh. Chức năng sử dụng chế độ nướng mức 2 với 1 trong những mức công suất vi sóng có sẵn (từ 100W – 700W). Phù hợp nướng các món thịt sườn, bít tết dày, hải sản giúp rút ngắn thời gian so với lò nướng. Với mức 2 có thể để thời gian 15 phút.



BỘ NHỚ 1/2/3 (Chức năng lưu nhớ)

Chức năng lưu nhớ cho phép lưu 3 chương trình nấu nướng thường xuyên (hoặc rã đông) giúp có thể chọn nhanh để sử dụng. Chọn chế độ nướng (ví dụ: chọn ) , điều chỉnh nhiệt độ và công suất (Vd: 220°C) rồi thời gian nấu nướng (Vd: 25 phút). Lưu chương trình nấu nướng bằng cách nhấn giữ nút (OK) cho đến khi:

MEMO – 1 nhấp nháy trên màn hình. Chọn một trong các chương trình tự do được lưu: 1 – 2 hoặc 3 với nút (∧) hoặc (∨) để chuyển từ 1 sang số tiếp. Nhấn (OK) để xác nhận. Tiếng bíp xác nhận chương trình đã được lưu.

Sau khi lưu các chương trình trên. Bạn có thể chọn chức năng (☆) trên Memo 1/2/3. MEMO-1- nhấp nháy trên màn hình. Chọn bộ nhớ 1 – 2 hoặc 3 với nút (∨) hoặc (∧) để chuyển từ 1 sang số tiếp mà đã lưu nhớ chương trình. Nhấn (OK), chương trình lưu bộ nhớ hiển thị. Nhấn nút (OK) lần nữa; lò bật lên và chương trình khởi động.



Nướng nhiệt trên kèm quạt: Giúp làm vàng mặt trên thực phẩm, quạt sẽ giúp lưu thông khí nóng xung quanh khối thực phẩm, giúp chín đều và nhanh. Khuyến dùng cho tất cả thịt hoặc gia cầm, thịt sườn, cá nguyên con và những tảng thịt cỡ lớn.



Nướng nhiệt trên ở công suất vừa: Để nướng các món ăn như bít tết và xúc xích, cũng thích hợp làm bánh mì nướng hoặc thực phẩm để trong khay. Giúp làm vàng bề mặt trong thời gian ngắn 10 phút.



Nướng nhiệt tuần hoàn: Khuyến dùng để giữ độ ẩm cho các món nướng cá, món thịt trắng và các loại bánh. Chương trình có thể nấu tối đa 3 món.



Chức năng hướng dẫn nấu ăn với 15 công thức được cài sẵn trong chương trình:

P01	Thực phẩm đông lạnh làm sẵn	P08	Gia cầm
P02	Thực phẩm tươi làm sẵn (Chức năng kết hợp)	P09	Bò
P03	Pizza đông lạnh (Chức năng kết hợp)	P10	Heo
P04	Pizza đông lạnh (Nấu truyền thống)	P11	Thực phẩm tươi chế biến sẵn (Microwave)
P05	Pizza tươi	P12	Cá
P06	Bánh Quiche	P13	Rau củ có xơ
P07	Bánh nhân quả	P14	Rau củ tươi
		P15	Rau củ đông lạnh

Chọn chương trình bằng nút (∨) hoặc (∧). Xác nhận lựa chọn bằng nhấn nút (OK).

Trọng lượng đề nghị nhấp nháy trên màn hình. Nhập trọng lượng thực tế của thực phẩm bằng nút (∨) hoặc (∧). Xác nhận lựa chọn bằng nhấn nút (OK).



Chương trình rã đông tự động theo trọng lượng

DEFR1: Rã đông thịt, gia cầm và thực phẩm chế biến sẵn.*

DEFR2: Rã đông cá.*

DEFR3: Rã đông bánh mì.*

Chọn chương trình và nhập trọng lượng thực phẩm bằng nút (∨) hoặc (∧) (mỗi bước nhảy tương ứng với 50g). Xác nhận lựa chọn bằng nhấn nút (OK). Lò khởi động.

Nửa chừng trong khoảng thời gian nấu nướng, lò kêu tiếng bíp và hiển thị “TURN” (xoay, trở, đảo) báo xoay lật thực phẩm.

Lưu ý: Biểu tượng “đồng hồ” và “nhiệt độ” giúp bạn điều chỉnh thời gian và nhiệt độ theo mong muốn của mình nếu không sử dụng đến chế độ cài mặc định của lò. Điều chỉnh thời gian và nhiệt độ bằng nút (∨) hoặc (∧).

Bước 3: Bấm xác nhận (OK) sau khi đã chọn được chế độ nấu.